

๓. ดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติด และต่อหน้าผู้สุ้ราคาที่มีอยู่

๔. คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้แต่หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาของผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอกับราคาทรัพย์สินที่จะขายคณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนรายการที่ไม่สมควรขายนั้นๆ ออกจากการขายทอดตลาดได้ และสำนักงาน ป.ป.ส. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายในรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้นๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้สุ้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินตกลงขายรายการใดรายการหนึ่งให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดรายการใดแล้วผู้นั้นจะต้องชำระเงินในรายการนั้นทันที หรือชำระเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ได้ประมูลได้ในกรณีที่ราคาประมูลของทรัพย์สินมีราคาตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป โดยชำระเงินหลังจากประมูลแล้วเสร็จซึ่งกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน และทำสัญญาโดยมีเงื่อนไขในการชำระราคาส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่เวลาขาย หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จะริบเงินมัดจำนั้นเสีย และหากการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับการขายทอดตลาดครั้งก่อนผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชอบใช้ราคาในส่วนของที่ขาดอยู่นั้น

๖. กรณีทรัพย์สินรายการใดคณะกรรมการขายทอดตลาดกำหนดให้มีการวางหลักประกันกับผู้เข้าสุ้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คในวงเงินตามบัญชีแนบท้ายประกาศก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าสุ้ราคา และจะคืนหลักประกันให้ผู้เข้าสุ้ราคาต่อเมื่อการขายทอดตลาดรายการนั้นเสร็จสิ้นแล้ว และกรณีที่ผู้เข้าสุ้ราคาผู้ใดเป็นผู้ประมูลซื้อได้ให้ถือว่าหลักประกันของผู้เข้าสุ้ราคานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคา

๗. สำนักงาน ป.ป.ส. ขอสงวนสิทธิในการถอนทรัพย์สินรายการใดๆ ตามประกาศออกจากการขายก่อนการขายทอดตลาดตามความเหมาะสม เพื่อให้การขายเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๘. การขนย้ายทรัพย์สินผู้ซื้อต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวไปจากสถานที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ และจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษีค้างชำระในการโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อต้องขนย้ายทรัพย์สินภายใน ๗ วันหลังจากได้ชำระเงินเสร็จสิ้น ส่วนทรัพย์สินที่ผู้ประมูลได้ ยังไม่ได้ขนย้ายไปผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายที่มีขึ้น

อนึ่ง การเข้าสุ้ราคาในครั้งนี้ ผู้สุ้ราคาทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันขายทอดตลาด และในกรณีที่ผู้สุ้ราคาประสงค์จะเข้าสุ้ราคาในนามบุคคลอื่นให้แสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าสุ้ราคา ถ้าไม่แสดงให้ถือว่าเข้าสุ้ราคาในนามตนเอง ในกรณีเช่นนี้ถ้าทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้สุ้ราคาผู้นั้นจะขอให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ซื้อโดยอ้างว่าตนเป็นเพียงตัวแทนมิได้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/ข่าวขายทอดตลาด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๕๙ ต่อ ๑๐๐๒๒ , ๑๐๐๒๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายศานิต อ่อนเปี่ยม)

ประธานกรรมการขายทอดตลาด